



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลังและงบประมาณ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๓๔๕

ที่ สผ๐๐๐๕.๐๕/๒๗

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

ตามที่ สำนักบริหารงานกลาง ได้มีบันทึกข้อความที่ สผ ๐๐๐๓.๐๔/๗๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยให้สำนักการคลังและงบประมาณ จัดส่งสำเนาจัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ให้กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักบริหารงานกลาง ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำผลข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP ) ให้มีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแบบ สขร.๑ โดยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำประกาศดังกล่าวมาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแทนแบบ สขร.๑ นั้น

ในการนี้ สำนักการคลังและงบประมาณ กลุ่มงานพัสดุ ขอเรียนว่า สำนักงานฯ ไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้างประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่อย่างใด เพื่อให้ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักบริหารงานกลาง ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวมณฑา น้อยแยม)

ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ